

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

Dự án nhà số 3, Khoa Cận lâm sàng, Nhà Nghiệp vụ kỹ thuật và Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình, tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình được khởi công xây dựng từ ngày 25/5/2018. Đơn vị thi công liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Bảo Chung và Công ty TNHH Xây dựng Thăng Long. Sau khi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là một trong những công trình phúc lợi xã hội quan trọng, đòi hỏi tính chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật cao, song đến nay dự án bị chậm tiến độ. Chất lượng một số hạng mục thi công chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đề ra. Công tác vệ sinh, an toàn lao động chưa được bảo đảm...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghiêm túc phê bình chỉ đạo tư, nhà thầu và các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan vì đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát và thi công công trình, để dự án bị chậm tiến độ và chất lượng một số công trình chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật được phê duyệt. Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Chủ đầu tư và nhà thầu tập trung rà soát, khắc phục sai sót, bảo đảm theo đúng thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, hoàn thành trước ngày 30/9/2018. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm an toàn, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, theo đúng hợp đồng. Nếu sau thời hạn kể trên nhà thầu không có giải pháp khắc phục, cần phải thanh lý, chấm dứt hợp đồng, thay đổi nhà thầu thi công, theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án theo đúng đồ án thiết kế đã được phê duyệt.

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2018, Sở Y tế đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tập trung theo đúng quy trình, đúng chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh. Các phương thức tổ chức đấu thầu được chủ động triển khai, bảo đảm công khai, minh bạch. Đã có 301 nhà thầu tham gia với 7 gói thầu, kết quả có 5.025 danh mục trúng thầu, chiếm 79,5% tổng số danh mục... Việc đấu thầu tập trung đã góp phần tiết kiệm nhiều thời gian, kinh phí, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong ngành. Tuy nhiên, công tác đấu thầu vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn như phát sinh các vấn đề liên quan đến các danh mục thuốc dùng chung của các đơn vị y tế; xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế sát với thực tế. Sở Y tế rà soát chặt chẽ lại danh mục thuốc dùng chung của các đơn vị y tế; xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế khắc phục điểm hạn chế dần dần danh mục và lựa chọn cung ứng thuốc chưa đáp ứng được nhu cầu. Đối với thuốc trong phát triển kỹ thuật mới, nếu các bệnh viện có phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu sẽ được bổ sung thuốc đáp ứng với kỹ thuật mới sử dụng. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, hóa chất, mỹ phẩm cần nâng cao chất lượng chuyên môn, tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo, đề xuất hướng làm thế nào để việc đấu thầu thuốc thuận lợi, khoa học và hiệu quả hơn.

Đồng chí cũng đề nghị ngành Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 3 tháng một lần Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh việc sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế để kịp thời có biện pháp điều chỉnh. Đồng thời, cần có biện pháp đối với nhà thầu trúng thầu song không cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế.

THÁI THỤY...

(Tiếp theo trang 1)

trên 2.000 cuốn sách tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo... cho các cơ sở giáo dục trên khu vực biên giới biển của huyện. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng trên địa bàn đã phối hợp xử lý 442 vụ. Các đơn vị biên phòng trên địa bàn đã trực tiếp bắt, xử lý 49 vụ/76 đối tượng về ma túy, bắt 9 vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ, thu 170kg pháo các loại; đồng thời, vận động nhân dân giao nộp 376kg pháo nổ. Bên cạnh đó, các lực lượng đã phối hợp phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 185 vụ/253 đối tượng trong lĩnh vực an ninh trật tự...

Thời gian tới, các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh. Tập trung củng cố, xây dựng cơ sở chính trị các xã, thị trấn ven biển vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, UBND huyện Thái Thụy đã khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

VŨ THỤ...

(Tiếp theo trang 1)

khô vằn, đen lạp hạt, chột... đang gia tăng gây hại. Để bảo vệ lúa mùa cuối vụ, huyện phát động chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh. Theo đó, từ ngày 8/9 đến ngày 20/9, nông dân đồng loạt sử dụng các loại thuốc đặc hiệu phun cho 100% diện tích lúa.

Để phục vụ phun trừ đạt hiệu quả cao, các ngành chuyên môn hướng dẫn nông dân tuyệt đối tuân thủ thực hiện phun thuốc theo phương châm "4 đúng", đặc biệt, không được pha trộn quá 3 loại thuốc trong 1 bình. Giai đoạn lúa trở bông, nông dân phun thuốc từ 3 giờ chiều trở đi. Lưu ý giữ nước mặt ruộng để thuốc phát huy tác dụng đồng thời giúp cho lúa mùa trở bông thuận lợi.

NHIỀU CHỈ SỐ...

(Tiếp theo trang 1)

nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo Chỉ thị số 84/CT-BYT ngày 21/8/2018 của Bộ Y tế. Kiểm soát toàn diện các hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh, chỉ đạo các khoa phòng phải chú trọng bảo đảm an toàn trong công tác chăm sóc người bệnh. Bảo đảm 100% kỹ thuật đang thực hiện tại đơn vị phải được xây dựng quy trình theo hướng dẫn của Bộ Y tế đồng như nội dung đã được Sở Y tế tổ chức tập huấn. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và bảo đảm quy khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và quyền lợi của người bệnh. Đẩy mạnh và mở rộng loại hình xã hội hóa y tế. Tiếp tục phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 6/9, UBND tỉnh họp nghe Sở Nội vụ báo cáo đề án về số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp những người không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính; thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính và thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh năm 2018. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố dự họp.

Việc xây dựng đề án về số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân

phố và mức phụ cấp những người không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nhằm đổi mới, xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể là điều chỉnh, phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, tinh giản ít nhất 10% số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề án cũng nhằm sắp xếp, quy định chức danh, số lượng, nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đẩy mạnh thực hiện kiểm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố, giảm bớt chức danh theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI); ph

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy (hợp phần A: nạo vét luồng tàu biển, xây kè công trình bảo vệ tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến

hàng rào cảng - công trình nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền; - Ngăn sách, HNDN tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy (hợp phần A: nạo vét luồng tàu biển, xây kè công trình bảo vệ tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến

đầu giảm 50% số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính; thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính và thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh năm 2018, hiện tại, tổng số công chức của tỉnh được các cơ quan, đơn vị đăng ký đủ điều kiện, tiêu chuẩn đủ ứng cử là 266 người, trong đó dự thi lên chuyên viên chính là 241 người, dự thi lên chuyên viên là 25 người. Về thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính, có 14 người đủ tiêu chuẩn có nhu cầu dự thi. Về thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù, có 5 người có nhu cầu dự thi. Ngoài nêu rõ thực trạng và nhu cầu đăng ký chỉ tiêu, đề án còn xác định đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi, thời gian thi.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng

chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc nghiên cứu, xây dựng đề án về số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cho rằng quy trình xây dựng đề án khá chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu đề ra. Về số lượng công chức cấp xã, đồng chí cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ, theo đó số lượng công chức cấp xã loại I, loại II bố trí không quá 11 người, xã loại III bố trí không quá 8 người; còn việc cắt giảm thống nhất như trong đề án. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thống nhất không quy định cụ thể số chức danh đối với con người mà thực hiện mức khoán số lượng tối đa bằng người hoạt động không chuyên trách theo từng đơn vị hành chính cấp xã; việc bố trí cụ thể sẽ do các xã căn cứ tình hình thực tiễn địa phương để bố trí; cụ thể, xã loại

I bố trí không quá 11 người, xã loại II, xã loại III bố trí không quá 10 người. Thống nhất chức danh hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là 16 chức danh. Đối với số lượng hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giữ nguyên như hiện nay. Về mức phụ cấp hàng tháng, đề nghị phụ cấp kiểm nhiệm cần nghiên cứu kỹ hơn. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh để hoàn thiện đề án trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Về đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính; thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính và thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh năm 2018, đồng chí đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu lại chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức bảo đảm tính pháp lý, tính cạnh tranh. Về hình thức thi, đề nghị nghiên cứu áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính.

ĐÀO QUẢN

Với cơ chế bồi thường, hỗ trợ để di dời, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng, chính trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với chủ trương về cơ chế bồi thường, hỗ trợ di dời, giải phóng mặt bằng UBND tỉnh trình. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng một mức giá chung theo đúng quy định của pháp luật làm cơ sở để tính hỗ trợ trong các trường hợp diện tích nhà ở cũ, diện tích nhà ở mới nhỏ hơn

diện tích nhà ở cũ, hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu nhận nhà...

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến vào báo cáo kế hoạch giám sát chuyên đề của các ban HĐND tỉnh; báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2018; kế hoạch của các tổ chức ban về làm việc, phục vụ hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức tại Thái Bình trong thời gian tới.

Vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thời gian qua, công tác phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giữa lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.



Lực lượng vũ trang huyện Tiên Hải tham gia khắc phục sự cố sạt lở tuyến đê số 5 qua địa phận xã Nam Phú.

nội dung trọng tâm được các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong tuyến quân hàng năm. Trong đợt tuyên quân các năm 2017, 2018, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho địa phương và các cơ quan, đơn vị tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà ở cả các cấp với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Riêng Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, tặng quà trị giá gần 400 triệu đồng cho t

binh, tân binh có hoàn cảnh khó khăn trước ngày nhập ngũ. Nhờ thế, trong hai năm, toàn tỉnh đã giao 5.300 công dân cho 19 đơn vị quân đội và 289 công dân cho các đơn vị công an bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng luật.

Không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội, LLVT tỉnh luôn coi trọng và làm tốt công tác phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương

quân đội gắn với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Kết quả đến nay, các đơn vị thành viên đã phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động 2.081 mô hình tự quản về an ninh trật tự, trong đó 192 mô hình câu lạc bộ; 1.420 mô hình tổ tự quản, 392 mô hình khu dân cư, thôn, dòng họ, họ giáo, giáo xứ, 17 mô hình cụm giáp ranh và 60 mô hình khác.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 3.052 lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ

PHƯỜNG TRẦN LÂM Bã rác thải xây dựng tự phát gây ô nhiễm môi trường

Từ nhiều tháng nay, trên đường Lê Quý Đôn kéo dài, thuộc phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình xuất hiện bãi rác thải xây dựng tự phát. Dù đã thu dọn bằng cách rải rác sinh hoạt nhỏ, dần dần do nhiều người chở cả xe ba gác rác thải xây

dựng tới đổ nên lượng rác ngày càng nhiều. Bãi rác nằm ngay đối diện Bệnh viện Phụ sản An Đức không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường.

Rất mong chính quyền địa phương sớm xử lý những đồng

rác vô chủ trên, đồng thời giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

THANH HÀ

Bãi rác thải tự phát dài cả chục mét nằm ngay trên đường Lê Quý Đôn kéo dài.



THIÊN AN